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มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 
วันพฤหสับดีที ่ ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๒ 

เวลา  ๙.๓๐  น.  ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐  อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ 
 

รายชื่อผู้มาประชุม 
๑. ผศ.ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.ดร.ปรารถนา  โกวิทยางกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 
๓. ผศ.ดร.พงศธร  คําใจหนัก คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
๔. ผศ.สมศักด์ิ  ศรสีวการย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
๕. ผศ.ดร.ณัฐนันท์  ฐิติยาปราโมทย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
๖. ผศ.จักรกฤษณ์  ฮ่ันยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 
๗. ผศ.ดร.จําเนียร  มสีําล ี (แทน)คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
๘. น.ส.ต้องตา จรูญศรีวัฒนา   ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. น.ส.ศิริพร  ควรคิด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๒. น.ส.กฤติมา  สมุทรจักร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
เริ่มประชุมเวลา     ๙.๓๐   น. 
 
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 ๑.๑ สรุปจํานวนนักศึกษา และการรับสมัครรอบโควตา/รับตรงอิสระ 
  ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได้ดําเนินการ          
รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว
น้ัน ซึ่งขณะนี้มีนักศึกษารายงานตัว จํานวน ๓๓๐ คน และประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบโควตา/รับตรงอิสระ ระหว่างวันที่               
๒๑ มกราคม ถึง ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒  โดยจะดําเนินการสอบคัดเลือกวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒             
จึงขอความกรุณาคณบดีแจ้งสาขาวิชาให้รับทราบเพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับสาขาวิชาใด           
มีนักศึกษามารายงานตัวตํ่ากว่า ๑๐ คน ขอให้ชะลอการรับนักศึกษา จึงนําเสนอเพ่ือทราบ ร่วมกัน   
  จึงนําเสนอเพ่ือทราบ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
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วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
 ประธานฯ นําเสนอว่า ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คร้ังที่ ๒/๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมช้ัน ๑๐  
อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ นั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุม จํานวน ๕ หน้า            
จึงนําเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีการแก้ไข วาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ือง 
แก้ไขหัวข้อวาระ จาก ๖.๓ แก้ไขเป็น ๓.๑ และแก้ไขข้อความ จาก “จํานวนนักศึกษารายงานตัวตํ่า
กว่า ๑๐ คน สามารถเปิดสอนได้” แก้ไขเป็น “จํานวนนักศึกษารายงานตัวต้ังแต่ ๑๐ คนขึ้นไป 
สามารถเปิดสอนได้”  
 

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ือง  
 ไม่มี 
 

วาระที่ ๔ เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 
 ไม่มี 
 

วาระที่ ๕ เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา  
 ๕.๑ การอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอว่า เน่ืองด้วยขณะนี้มีนักศึกษาภาคปกติและ
ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ที่ได้ศึกษารายวิชาครบหลักสูตรในระดับ ปริญญาตรี จํานวน ๕๙๔ คน  
 จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและ            
ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี จํานวน ๕๙๔ คน  และขอให้ฝ่ายวิชาการเพ่ิมกําหนดเวลาการอนุมัติการ
สําเร็จการศึกษาของนักศึกษาลงในปฏิทินวิชาการ 
 ๕.๒ นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตรและสําเร็จการศึกษาก่อนระยะเวลา 
  ประธานฯ นําเสนอว่า กรณีที่นักศึกษาถูกประกาศพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
กลับมาสมัครเข้าศึกษาใหม่และกรณีนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาอ่ืน สามารถเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาได้ 
ทําให้นักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาก่อนระยะเวลา ซึ่งขัดกับข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การสําเร็จการศึกษาและการขอรับปริญญาต้องมีการลงทะเบียน
เรียนตามหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๖ ภาคการศึกษาปกติสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี น้ัน จึงขอ
ปรึกษาหารือเก่ียวกับแนวทางการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาดังกล่าว 
  จึงนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ ให้นําประเด็นของนักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตรและสําเร็จ
การศึกษาก่อนระยะเวลา เสนออธิการบดีพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ  
 

วาระที่ ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
 ไม่มี 
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เลิกประชุมเวลา   ๑๒.๐๐   น. 
 
 
 
 
 
             (นางสาวศิริพร  ควรคิด)          (นางสาวต้องตา  จรูญศรีวัฒนา) 
     ผู้บันทึก/สรุป/พิมพ์รายงานการประชุม                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 


